

CHÚA NHẬT TUẦN 23 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM A

- ⇒ Đây Chúa phán: “Hỡi con người, Ta đã làm cho người trở nên người lính canh nhà Israel: vậy khi nghe lời miệng Ta nói, người hãy loan báo cho chúng thay Ta. Khi Ta phán cùng kẻ gian ác rằng: “Hỡi kẻ gian ác, mi sẽ phải chết”; nếu người không chịu nói để kẻ gian ác bỏ đường lối mình, thì chính kẻ gian ác sẽ chết trong sự gian ác của nó, nhưng Ta đòi máu nó bởi tay người. Còn **khi người loan báo cho kẻ gian ác bỏ đường lối nó, nếu nó không chịu bỏ đường lối nó, thì nó sẽ chết trong sự gian ác của nó, nhưng người cứu được mạng sống người**”. (Ed 33:7-9)
- ⇒ *Anh em thân mến, anh em chớ mắc nợ ai ngoài việc phải yêu mến nhau. Vì ai yêu người, thì đã giữ trọn lề luật.* Đó là: “Chớ ngoại tình; chớ giết người; chớ trộm cắp; chớ làm chứng gian; chớ mê tham”, và nếu có điều luật nào khác, thì cũng tóm lại trong lời này là: “Người hãy yêu mến kẻ khác như chính mình”. Lòng yêu thương không làm hại kẻ khác. Vậy yêu thương là chu toàn cả lề luật. (Rm 13:8-10)
- ⇒ Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: **“Nếu anh em người lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng người và nó thôi. Nếu nó nghe người, thì người đã lợi được người anh em.**



Nếu nó không nghe lời người, hãy đem theo một hoặc hai người nữa, để mọi việc được giải quyết nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn. Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, người hãy kể nó như người ngoại giáo và như người thu thuế. “Thầy bảo thật các con, những gì các con cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm buộc, và những gì các con tháo gỡ dưới đất, thì trên trời cũng tháo gỡ. “Thầy lại bảo

các con, nếu hai người trong các con, ở dưới đất, mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp hân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy”. (Mt 18:15-20)



+> “...khi người loan báo cho kẻ gian ác bỏ đường lối nó, nếu nó không chịu bỏ đường lối nó, thì nó sẽ chết trong sự gian ác của nó, nhưng người cứu được mạng sống người.”

== [trích một đoạn ngắn trong hồi ký tập 1, thiết tưởng nói lên “bổn phận” của các vị cứ cho là chủ chăn (lãnh đạo tôn giáo – nhất là công giáo) là “... khi người loan báo cho kẻ gian ác bỏ đường lối nó, nếu nó không chịu bỏ đường lối nó, thì nó sẽ chết trong sự gian ác của nó, nhưng người cứu được mạng sống người.”]:

=== > ... Đầu tháng 12/76, hiệu trưởng La Thế Dũng triệu tập buổi họp toàn ban giáo viên các cấp và nhân viên hành chánh, công khai phổ biến thông tư của chính phủ ký vào giữa tháng 7/76 về việc “linh mục hãy về nhà thờ, tu sĩ nam nữ hãy trở về tu viện, trả lại tất cả trường sở cho xã hội xã-hội-chủ-nghĩa”. Một tuần sau, ông hiệu trưởng kêu tôi lên văn phòng làm việc. Theo cũng một bài bản khuôn khổ coi như đã nhập tâm chung cho mọi đảng viên cán bộ, ông thao thao bất tuyệt nói về đỉnh cao trí tuệ, về những bước tiến mạnh vững chắc lên xã hội xã-hội-chủ-nghĩa do Đảng và Nhà Nước chỉ đạo và quản lý... Tôi cũng thao

thao bắt tuyệt ngồi nghe nhai đi nhai lại không biết bao nhiêu lần; lúc thì làm bộ gật gù, khi thì làm bộ đăm chiêu suy nghĩ; nhưng thật ra trong tâm trí tôi đã mừng rỡ được mục đích của buổi làm việc hôm nay. Sau chừng 10 phút trao đổi quan niệm về xã hội, nhân văn, khoa học kỹ thuật siêu việt của nhân dân ta, ông đi thẳng vào vấn đề: tôn giáo.

- Các anh theo đuổi một lý tưởng đâu đâu, mờ ảo, không tưởng! Ông nói. Các anh cứ ngày này tuần kia, năm này đến năm khác, giảng, giảng rồi lại giảng trong nhà thờ; nói, nói rồi lại nói những chuyện đâu đâu, không biến đổi cũng chẳng làm được tích sự gì cho xã hội, cho người nghèo, cho kẻ bị áp bức bóc lột...

Ông lại thao thao bắt tuyệt lên lớp, tôi cũng lại phải thao thao bắt tuyệt... nghe nhai đi nhai lại sự lên án tôn giáo và xã hội bị coi là tư bản không biết bao nhiêu lần trong các buổi học tập chính trị kể từ sau 75.

- Bây giờ tôi hỏi anh, ông bỗng lên tiếng gắt gỏng hỏi. Đứng trước một tên tư sản, một ông chủ giàu có chuyên bóc lột mồ hôi nước mắt và xương máu của giới thợ thuyền lao động nghèo khổ, các anh, giới tự cho là lãnh đạo tôn giáo, là người chăm sóc đàn chiên... các anh làm gì để tên tư sản độc ác đó ngưng bóc lột dân nghèo?

Tôi bình tĩnh trả lời:

- Nếu quả thật tên chủ nhân tư bản đó bóc lột giới thợ thuyền tận xương tủy như ông vừa nói, thì trên mặt tổ chức xã hội trần thế đã có luật pháp bảo vệ giới thợ thuyền. Nhà cầm quyền xã hội trần thế cứ việc lấy luật pháp mà trừng trị tên tư bản độc ác kia. Phần chúng tôi, chúng tôi không ngừng tuyên xưng “xã hội trần thế chỉ là tạm bợ, mà xã hội Nước Trời - sau cuộc đời vẫn vôi ở trần thế này, mới thật là vĩnh cửu”. Vì thế, chúng tôi cứ giảng, giảng và lại giảng để nhắc nhở cho

mọi người - và cho chính chúng tôi, biết và nhớ đâu mới thực sự là vĩnh cửu. Riêng đối với tên tư bản độc ác kia, ngoài luật pháp của xã hội trần thế trừng trị thích đáng, chúng tôi còn nhắc nhở hẳn biết nhận và nghe tiếng nói của lương tâm...

- Utopique! ông hiệu trưởng ngắt lời. Lương tâm! Lương tâm! Lương tâm của tên tư bản độc ác đó chẳng khác gì cái gọi là lương tâm của các anh... Cũng nhà lầu xe hơi, cũng tiền hô hậu ủng, cũng lên voi xuống ngựa, cũng hoan hô vạn tuế... Hừm! giọng ông ta bỗng trở nên lạnh lùng đến khiếp sợ. Chúng tôi chẳng cần gì phải giảng, giảng rồi lại giảng... **chúng tôi chỉ cần lụi con dao vào ngực nó, là nó phải tuân theo ngay....”**

[WOW!!!] == để biết thêm chi tiết, mời đọc thêm:

www.lasan.org/hoiky-journal/hoiky1/phanba-3.htm

+> “Anh em thân mến, anh em chớ mắc nợ ai ngoài việc phải yêu mến nhau. Vì ai yêu người, thì đã giữ trọn lề luật...” -- “... Nếu anh em người lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng người và nó thôi. Nếu nó nghe người, thì người đã lợi được người anh em... - nếu hai người trong các con, ở dưới đất, mà hiệp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho họ điều đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy”

→ Mời anh chị em cùng hát bài “Đâu có Tình Yêu thương, ở đây có Đức Chúa Trời...”

→ và cầu nguyện cho nhau, nhắc nhở cho nhau luôn: “ ... ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy...” qua câu nguyện ngắn:

- xưng: “... anh (chị) em, (hoặc các con...) chúng ta cùng nhau nhờ đến Chúa,

- đáp: “chúng con thờ lạy Chúa!”

= xưng: “Chúa Giêsu ngự trị lòng ta”

= đáp: “luôn luôn!”

Có “UTOPIQUE!” không Anh Chị Em ?!